
2.fundur umhverfisnefndar 11. október 2023 

kl 12.50 

 

Mættir: Beníta, Veronika, Eiríkur, Ingibjörg Elva Sara Margrét, Aron Sölvi, Reynir Snær, Bergrós, Arnar 

Marinó, Sóley Bergsteins, Sigga Lára og Þórdís sem ritar fundargerð. 

 

➢ Búið er að panta losun á batteríum og biðja um nýtt ílát, SL fylgir eftir.  

➢ Hnattrænt jafnrétti - þemavika. Allir sammála um að vel hefði gengið. Yngsta stig lærði um 

lönd, miðstig lærði um aðstæður fjölskyldna í ólíkum löndum og unglingastig fjallaði um ólíka 

þjóðfélagshópa, fræga flóttamenn og fátækt. Föstudagurinn í stöðvavinnu var mjög mjög 

skemmtilegur og rætt um að gera það oftar á skólaárinu. 

➢ Allir í skólanum fengu fræðslu um fordóma og hvernig við komum í veg fyrir þá. SL segir frá 

nýjum nemendum sem koma í skólann frá Venesúela.  

➢ Jól í skókassa - samþykkt að skólinn taki þátt. Umsjónakennarar senda upplýsingapóst heim 

og kalla eftir efnivið í kassana. Skiladagur fyrir 3. nóv. 

➢ Matarvigtunarvika í nóvember. Farið yfir tilgang matarvigtunarviku – viljum minnka 

matarsóun. Sagt frá frískápum sem komið hefur verið fyrir víða um land. Umræða um 

matseðil í þeirri viku. Óskað eftir að hafa bekkjarkeppni og að sigurbekkur fái að velja einu 

sinni mat og eftirrétt. SL kannar málið. 

➢ Búið er að taka ákvörðun um að færa kartöflugarðinn hjá útisvæðinu okkar og hvíla hinn 

garðinn. 

Fundi slitið 13.20 

Þórdís 

  

 


